

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ประเด็นนโยบาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านการสรรหา	๑. จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจ	๑. ดำเนินการปรับปรุง ทบทวนแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนดตำแหน่งให้รองรับภารกิจของหน่วยงานในปัจจุบัน
	๒. ขอรับรองบัญชีที่สอบแข่งขันได้	๒. ดำเนินการขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล สายงานประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงานไปดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ สังกัด สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
	๓. การจ้างพนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ มาปฏิบัติราชการ	๓. ได้จ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และจ้างเหมาบริการจำนวน ๙ ราย เพื่อปฏิบัติงาน ณ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
ด้านการพัฒนา	๑. ส่งข้าราชการและพนักงานจ้าง เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน	มีคำสั่งอนุมัติให้พนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการ อบรมสัมมนา “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด” รุ่นที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
		มีคำสั่งอนุมัติให้พนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรม โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นนโยบาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
		<p>มีคำสั่งอนุมัติให้พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ภาคเหนือ) รุ่นที่ ๕ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่</p>
		<p>มีคำสั่งอนุมัติให้เลขาธิการนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำ และผู้นำกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม</p>
		<p>มีคำสั่งอนุมัติให้พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๓ ชั้น ๓ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา</p>
		<p>มีคำสั่งอนุมัติให้พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรม “หลักสูตรวินัยเบื้องต้นและกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร ๓ วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องเชียงรุ่ง โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย</p>

ประเด็นนโยบาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
		<p>มีคำสั่งอนุมัติให้พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการยกเลิกบัญชีระบบมือเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS” (ฝึกปฏิบัติจริง) รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมแกรนด์รูม เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย</p> <p>มีคำสั่งอนุมัติให้รองนายกเทศมนตรีฯ และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “EHA Forum ๒๐๑๙ : GREEN for All” ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี</p> <p>มีคำสั่งอนุมัติให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอ็ม บูทีกีรีสอร์ท ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย</p>

ประเด็นนโยบาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
		<p>มีคำสั่งอนุมัติให้พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรม “หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย สำหรับข้าราชการท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร ๕ วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องเชียงรุ่ง โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย</p> <p>มีคำสั่งอนุมัติให้พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิธีการประเมินผลการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอ็ม บูทีก รีสอร์ท ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย</p>
ด้านการพัฒนา	๒. การส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ผ่านการเรียนออนไลน์	มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล รับการอบรมผ่านระบบออนไลน์
ด้านการธำรง รักษาไว้ และแรงจูงใจ	๑. การประเมินความพึงพอใจ และการจัดทำแผนความผาสุกของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	ผลการประเมินบุคลากรภายในจากสำนักงาน ป.ป.ช.
	๒. การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น	มีคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่ง ประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ราย นางนลินนิภา ปันสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
	๓. การกำหนดเส้นทางก้าวหน้าของพนักงานเทศบาล	มีแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ประเด็นนโยบาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
	๔. กำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลที่เป็นธรรม โปร่งใส เช่น ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองผลการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลับกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
	๕. ดำเนินการพิจารณาความดีความชอบ การปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี เพื่อยกย่องชมเชยแก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน	การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ประกาศพนักงานดีเด่น
	๖. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากรในด้าน สภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการทำงาน	มีการแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ ๕ ส และปรับปรุงสถานที่ทำงานนำอยู่ Big Cleaning Day
ด้านการใช้ประโยชน์	๑. การจัดโครงการ / กิจกรรมที่โดดเด่นของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๒. การมอบหมายงาน / ภารกิจที่สำคัญ ให้พนักงานเทศบาล ตำบลรวมใจพัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการที่สำคัญ	คำสั่งแบ่งงาน / มอบหมายภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น